



ฉบับที่ 16/2563

### เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้เดือนตุลาคม ปี 2563

ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้เดือนตุลาคม ปี 2563 หดตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยภาคการท่องเที่ยวยังคงหดตัวสูง ตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ จากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศที่ยังมีอยู่ อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออกขยายตัวดีในบางอุตสาหกรรม ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวได้เล็กน้อย ด้านการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนชะลอลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน ส่วนหนึ่งจากกำลังซื้อครัวเรือนที่ยังคงเปราะบาง ประกอบกับการใช้จ่ายที่เร่งไปบ้างในช่วงก่อนหน้าที่มีวันหยุดยาว ขณะที่มาตรการภาครัฐและราคาสินค้าเกษตรสำคัญที่ปรับเพิ่มขึ้นมีส่วนช่วยพยุงกำลังซื้อบางส่วน สำหรับการลงทุนภาคเอกชนยังคงทรงตัว อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวดีใกล้เคียงเดือนก่อน

**ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลง ตามราคาอาหารสดและน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้น ด้านอัตราการว่างงานหลังจัดฤดูกาลปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง สำหรับ **ภาคการเงิน** เดือนกันยายน 2563 เงินฝากและเงินให้สินเชื่อทั้งระบบขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคใต้มีดังนี้

**ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว** หดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน ตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังคงหดตัวสูง จากมาตรการจำกัดเส้นทางเข้าออกระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยทยอยปรับดีขึ้นจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ

**มูลค่าการส่งออกสินค้า** ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยเฉพาะการส่งออกในหมวดผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่กลับมาขยายตัวได้เล็กน้อย ตามการผลิตไม้แปรรูปที่ขยายตัวมากขึ้น ทั้งพาร์ติเคิลบอร์ด ไฟเบอร์บอร์ด และไม้ยางพาราแปรรูป นอกจากนี้ การผลิตอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูปหดตัวน้อยลงตามการผลิตปลาและปลาหมึกที่ปรับดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การผลิตอาหารทะเลกระป๋องกลับมาหดตัวจากสินค้ากลุ่มปลาทูน่าและปลาซาร์ดีน ด้านการผลิตยางพาราแปรรูปยังคงหดตัวใกล้เคียงเดือนก่อน ตามการผลิตน้ำยางข้นและยางผสมที่ยังคงหดตัว

**การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** ชะลอลงจากเดือนก่อน ตามการใช้จ่ายในหมวดสินค้าในชีวิตประจำวันและสินค้ากึ่งคงทนที่หดตัวมากขึ้น ส่วนหนึ่งจากกำลังซื้อครัวเรือนที่ยังคงเปราะบาง ประกอบกับการใช้จ่ายที่เร่งไปบ้างในช่วงก่อนหน้าที่มีวันหยุดยาว อย่างไรก็ตาม มาตรการภาครัฐและราคาสินค้าเกษตรสำคัญที่ปรับเพิ่มขึ้นมีส่วนช่วยพยุงกำลังซื้อบางส่วน ด้านการใช้จ่ายหมวดยานยนต์ปรับดีขึ้น โดยเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถกระบะ เช่นเดียวกับการใช้จ่ายในหมวดเชื้อเพลิงที่ขยายตัวต่อเนื่อง สำหรับการใช้จ่ายภาคบริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยขยายตัวดีใกล้เคียงเดือนก่อน

**ผลผลิตภาคเกษตร** หดตัวมากขึ้นจากเดือนก่อน ตามผลผลิตปาล์มน้ำมันที่หดตัวมากขึ้น จากภาวะฝนทิ้งช่วงและการขาดการบำรุงรักษาเนื่องจากราคาไม่จูงใจในช่วงก่อนหน้า นอกจากนี้ ผลผลิตกุ้งขาวกลับมาหดตัวหลังจากที่เกษตรกรเร่งจับกุ้งไปในช่วงก่อนหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากพายุ ประกอบกับผลของฐานสูงปีก่อนที่มีผลผลิตออกมามาก ส่วนผลผลิตยางพาราหดตัวน้อยลง จากผลของฐานต่ำปีก่อนที่มีโรคใบร่วงระบาด โดยเฉพาะพื้นที่

ภาคใต้ชายแดน ด้านราคาสินค้าเกษตร ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากยางพาราและปาล์มน้ำมัน เนื่องจากมีการแข่งขันรับซื้อผลผลิต ทั้งนี้ ราคาสินค้าเกษตรที่ปรับดีขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้รายได้เกษตรกรขยายตัวเพิ่มขึ้น

**การลงทุนภาคเอกชน** ทรงตัวใกล้เคียงเดือนก่อน โดยเครื่องจักรการลงทุนในหมวดเครื่องจักรปรับดีขึ้น โดยเฉพาะในภาคเกษตร สะท้อนจากมูลค่าการจำหน่ายเครื่องจักรทางการเกษตร และยอดจดทะเบียนรถที่ใช้ในการทำเกษตรกรรมที่ปรับดีขึ้น นอกจากนี้ มูลค่าการนำเข้าสินค้าทุนปรับดีขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมยางพาราแปรรูปและน้ำมันปาล์มดิบ อย่างไรก็ตาม เครื่องจักรการลงทุนในหมวดก่อสร้างปรับลดลง ทั้งพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างที่กลับมาหดตัว ตามพื้นที่ก่อสร้างเพื่อการพาณิชย์และการบริการในหมวดโรงแรมที่หดตัวมากขึ้น และยอดจำหน่ายปูนซีเมนต์ที่ขยายตัวชะลอลง ด้านภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงชะลอตัว โดยการลงทุนก่อสร้างในกลุ่มบ้านแฝดและทาวน์เฮ้าส์มีสัญญาณหดตัวมากขึ้น

**การใช้จ่ายภาครัฐ** ขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน โดยรายจ่ายลงทุนขยายตัวสูง ผลของฐานต่ำปีก่อนจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ที่ล่าช้าเป็นสำคัญ โดยเฉพาะในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้านรายจ่ายประจำขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน ตามการขยายตัวในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นสำคัญ

เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ติดลบน้อยลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.05 ตามราคาอาหารสดที่ปรับเพิ่มขึ้นในหมวดผักและผลไม้ และหมวดปลาและสัตว์น้ำ รวมถึงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้นตามทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ด้านอัตราการว่างงานหลังขจัดฤดูกาลอยู่ที่ร้อยละ 3.0 ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนกันยายน ปี 2563 เงินฝากคงค้างขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน จากเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่ยังขยายตัวสูง ทั้งของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ส่วนหนึ่งจากความต้องการรักษาสภาพคล่องของทั้งธุรกิจและรายย่อย ด้านสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน ส่วนหนึ่งจากสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง ประกอบกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากโครงการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

30 พฤศจิกายน 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 7443 4887

E-mail : SRO-EconDiv@bot.or.th